



สื่อศาล

ประจำวันที่ 9 มกราคม 2560

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมจะจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในวันที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 12.45 – 16.00 น. ณ ห้องสัญญา ธรรมศักดิ์ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) ไปยังศาลอุทธรณ์ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5 ภาค 6 ภาค 8 และภาค 9 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้ทราบหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการกรอกบัญชีแสดงรายการในการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 ตามที่จดหมายข่าวสื่อศาลได้นำเสนอข่าวเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไปแล้วเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือข้าราชการฯ ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

สำนักงานศาลยุติธรรมขอเชิญชวนหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และบุคลากรในสังกัดศาลยุติธรรม ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและเจ้าหน้าที่ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยสามารถบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาศาลอาญา ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัยน้ำท่วม” เลขที่ 860-0-06091-5 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อสำนักงานศาลยุติธรรมจะได้รวบรวมไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยดังกล่าวต่อไป หน่วยงานหรือผู้บริจาคสามารถดาวน์โหลดแบบแจ้งการบริจาคเงินได้ที่ www.gad.coj.go.th และส่งคืนไปยังสำนักบริหารกลาง ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2541 2256 และ 0 2541 2258

สถาบันวิจัยฯ จัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง “การศึกษาระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์ของศาลในต่างประเทศเพื่อพัฒนาระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์ของศาลยุติธรรม”

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ แจ้งว่า สำนักงานศาลยุติธรรมได้จัดจ้างภาควิชาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศึกษาโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์ของศาลในต่างประเทศเพื่อพัฒนาระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์ของศาลยุติธรรม” ซึ่งขณะนี้โครงการวิจัยดังกล่าวได้จัดทำเป็นรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งให้แก่หน่วยงานศาลยุติธรรมที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาอ้างอิงต่อไป

